

รายงานผลการประเมินผลการศึกษาความคุ้มค่าภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญยิ่งของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p>
<p>การบริหารจัดการน้ำ ศึกษา วางแผน ติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแลการบริหาร จัดการน้ำในระดับผู้รับน้ำ ระดับ โครงการฯ ตลอดปี พร้อมเสนอแนะ แนวทางแก้ไขพัฒนา ปรับปรุงแผน การบริหารจัดการน้ำของแหล่งเก็บ กักน้ำ พร้อมการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหาร จัดการน้ำที่เหมาะสม วัตถุประสงค์</p>	<p>การบริหารน้ำอย่างไม่ มีประสิทธิภาพและ เกิดความเสียหายต่อ พื้นที่เกษตร</p>	<p>- กำหนดแผนการใช้ จากอ่างเก็บน้ำต่างๆ สอดคล้องกับศักยภาพของ น้ำต้นทุนของแต่ละแห่ง และปรับแผนการระบาย น้ำเป็นระยะๆให้สอดคล้อง กับสภาพน้ำฝน น้ำท่า และการใช้ในปัจจุบัน</p>	<p>- สภาพน้ำฝน น้ำท่า คาดการณ์ได้ยาก เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงสภาพ อากาศ(ภาวะโลกร้อน) ทำให้การบริหารจัดการ น้ำมีโอกาสร้อยต่อความ แห้งแล้งในช่องฤดูแล้ง และอุทกภัยในฤดูฝน</p>	<p>- ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร จัดการน้ำ ทำให้มีข้อจำกัด ของระบบชลประทานที่ ไม่เหมาะสมในการระบาย น้ำหลาก นอกจากนั้น ยังมี ความเสี่ยงในเรื่องของการเข้า ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ แก้มลิงธรรมชาติ นโยบายของ</p>	<p>- ปรับปรุงเกณฑ์บริหาร จัดการน้ำใหม่ของอ่าง เก็บน้ำขนาดกลางในลุ่มน้ำ เจ้าพระยาและภาคอีสาน ให้สอดคล้องกับสภาพที่ เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน กำหนดแนวทางการบริหาร จัดการน้ำในกรณีต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อ</p>	<p>๓๐ ก.ย.๒๕๖๑ ผศ.บอ. ผศ.ชป.๑-๑๗</p>

หน่วยปฏิบัติการกรมพัฒนา

๑๘๕๒ หน่วยปฏิบัติการ กรมพัฒนา

การปฏิบัติงานที่จัดตั้ง หน่วยปฏิบัติงานหรือโครงการ แผนการดำเนินการ หรือการดำเนินงานที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ ภาครัฐ	ความเสี่ยง	ผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง	การปรับปรุง ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหา ในการดำเนินงาน			กรมพัฒนา กระทรวงมหาดไทย	กรมพัฒนา กระทรวงมหาดไทย	เกิดขึ้นจากภาวะขาดแคลน วัสดุและอุปกรณ์	

นายสมชาย ใจดี

(Signature)
๑๘๕๒

(นายทองแดง ใจดี)

อธิบดีกรมพัฒนา

วันที่ เดือน พ.ศ.